



ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่จังหวัดกระบี่ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ นั้น

เพื่อให้การรับสมัครถูกต้องครบถ้วน รวมถึงมีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกถูกต้อง จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๒. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

จังหวัดกระบี่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนด วัน เวลาสถานที่ให้ทราบ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ และทางเว็บไซต์ [www.treasury.go.th/pv\\_krabi](http://www.treasury.go.th/pv_krabi)

๓. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ตำแหน่ง	วิธีการประเมิน	คะแนน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	<b>๑. สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ</b> ๑.๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง - คุณธรรม จริยธรรม	๑๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน (สอบข้อเขียน)
	๑.๒. ความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ.๒๕๖๒ - ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสำหรับการจัดทำบัญชีภาครัฐ - ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๖	๕๐ คะแนน (สอบข้อเขียน)

ตำแหน่ง	วิธีการประเมิน	คะแนน
<u>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</u>	- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานที่เป็นพื้นฐานในการทำงาน เช่น Ms Word , Ms Excel	๕๐ คะแนน (สอบปฏิบัติ)
	<u>๒. สอบสัมภาษณ์</u> - ประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนประวัติการทำงาน	๕๐ คะแนน
	รวม	๒๐๐ คะแนน

สำหรับรายละเอียดในการรับสมัครในส่วนอื่นให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่